

## ม.มหาสารคาม คว่าอันดับ 5

### มหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 2012

ผศ.ดร.ศุภชัย สมังปิติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม เปิดเผยว่า  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสร้าง  
ความภาคภูมิใจในการได้รับการ  
จัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
อันดับที่ 5 ของประเทศ  
และอันดับที่ 71 ของโลก โดย



เลื่อนลำดับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว ลำดับที่ 126 ของ  
โลก จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric  
World University Ranking 2012 เป็นการจัด  
อันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย  
ทั่วโลกที่เข้าร่วม โดยใช้ตัวชี้วัดหลักที่แสดงให้เห็น  
ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบ  
การจัดการ และการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึง  
ถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายวางเป้าหมายการดำเนินการของ  
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ได้มี  
การจัดระบบบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพและบูรณา

การระบบเหล่านั้นให้เข้ากับการดำเนินงานด้านของมหาวิทยาลัย ไม่  
ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์  
พลังงาน การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการจราจร  
ในมหาวิทยาลัย การจัดการของเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยแบบ  
บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Integrated Solid Waste  
Management : Mahasarakham University) การจัดการด้านสิ่ง  
แวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การ  
เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ระบบพาหนะเดิน  
ทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้นำรถจักรยานมาเพื่อใช้ในการ  
ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้สิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้  
รับการอบรมและร่วมมือเป็นอย่างดี และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อความยั่งยืน อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปประยุกต์ให้เกิดผลดีต่อสภาพ  
แวดล้อม ตลอดจนชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัย  
และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศโดยรวม"

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย  
UI Green Metric Ranking of World Universities 2012 จัด  
โดย University of Indonesia หรือ UI เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมให้  
สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้จัดทำนโยบายและจัด  
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน  
และเอื้อต่อการลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยคำนึงถึง  
การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
และการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน

ซึ่งเกณฑ์การตัดสินได้คำนึงถึงการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ  
การจัดการ กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ และการนำระบบไปสู่  
การปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์การให้คะแนน 5

# บ้านเมือง

Baan Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: ศุกร์ 18 มกราคม 2556

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3339

หน้า: 13(บนขวา)

Col.Inch: 72.77

Ad Value: 54,577.50

PRValue (x3): 163,732.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ม.มหาสารคาม คว่าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 2012

ด้าน คือ 1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค 2.การจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3.การจัดการขยะ 4.การใช้น้ำ และ 5.การจัดการระบบขนส่ง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 215 แห่ง มหาวิทยาลัยคอนเนคตัต (University of Connecticut) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของโลก ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัด



อันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 71 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย

นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยของไทยอีก 5 แห่ง ได้รับรางวัล ได้แก่ ลำดับที่ 36 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ลำดับที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลำดับที่ 175 ของโลก และมหาวิทยาลัยบูรพาลำดับที่ 195 นับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการพัฒนาจะมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการจัดอันดับดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือผลของสำเร็จจากการทำงานร่วมกัน